

Chuyển biến trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ

Sau một thời gian triển khai thực hiện Đề án số 02-DATU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, với quyết tâm của các chi bộ và sự đồng thuận của đảng viên, đến nay việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ đã có những chuyển biến rõ rệt.



Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Phụ duy trì việc giao ban để đánh giá kết quả nội dung triển khai thực hiện.

Cách đây 5 tháng, Chi bộ thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc được Huyện ủy Quỳnh Phụ lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Nội dung đăng ký kiểu mẫu được chi bộ lựa chọn là "Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân giữ vững phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư".

Đông chí Phạm Đức Mến, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, xuất phát từ phong trào về sinh đường làng, ngõ xóm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn nên khi được lựa chọn, chúng tôi đã đưa nội dung này để đăng ký. Thực tế, khi chưa đăng ký chi bộ kiểu mẫu, hàng tháng cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn vẫn thu dọn vệ sinh; chủ nhật hàng tuần thu gom rác đưa vào nơi quy định, vào ngày 24 hàng tháng toàn thể nhân dân trong thôn tổng thu dọn vệ sinh để giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, khi đã đăng ký chi bộ kiểu mẫu, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện nội dung đăng ký phải được thể hiện bằng những việc làm thiết thực hơn. Cụ thể, trong mỗi cuộc họp chi bộ hàng tháng, vấn đề vệ sinh môi trường là vấn đề trọng tâm được Chi bộ mang ra bàn bạc, trao đổi, phát huy tính dân chủ của mỗi đảng viên. Quá trình thực hiện, Chi

bộ phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên nơi cư trú, mỗi đảng viên sẽ phụ trách từ 5 - 7 gia đình để nắm bắt tình hình, từ đó tham mưu cấp ủy có giải pháp kịp thời. Nhân dân, đảng viên hưởng ứng, đồng thuận đã mang lại môi trường sạch sẽ, diện mạo nông thôn đẹp hơn, đổi mới hơn.

Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng. Năm 2022, Huyện ủy Quỳnh Phụ lựa chọn 98 chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy chọn 18 chi bộ thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu theo từng nội dung chi bộ đăng ký. Đông chí Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Các chi bộ đăng ký với các đảng bộ xã và đảng bộ với huyện thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu, đặc biệt là 18 chi bộ đăng ký với tỉnh. Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy các chi bộ đã tổ chức họp chuyên đề về nội dung đăng ký thực hiện; phân công cấp ủy, đảng viên, các đoàn thể trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ thực hiện các công việc trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Quá trình kiểm tra tập trung vào 5 tiêu chí để đánh giá: Chất lượng sinh hoạt chi bộ; ngày sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; việc điểm danh bằng sổ tay đảng viên điểm tú; hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và phải có sản phẩm cụ thể, trong đó tiêu chí về sản phẩm được coi tiêu chí cứng. Đến nay, 18 chủ đề đăng ký thực hiện đều sát, theo đúng lộ trình và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song thành phố Thái Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặt quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt chỉ tiêu, chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2023, Thành phố Thái Bình, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai sớm công tác rà soát, phân loại xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ bảo đảm công tác rà soát, phân loại xét duyệt nguồn công dân nhập ngũ phải được thực hiện "tròn khâu", nâng cao chất lượng công dân. Các ban, ngành, đoàn thể của phường trực tiếp gặp gỡ động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức họp xét duyệt công khai, dân chủ, hợp tình, hợp lý các trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt công tác tuyển truyền, chính sách hậu phương quân đội nên các gia đình có công dân trong diện thực hiện NVQS đã nhận thức được trách nhiệm với Tổ quốc, động viên con em hăng hái tham gia khám tuyển, yên tâm lên đường nhập ngũ. Sau sơ khám tại phường, trên 70 công dân đã tham gia khám tuyển sức khỏe NVQS tập trung, cơ bản bảo đảm số lượng, chất lượng.

Anh Lê Hồng Sơn, thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc chia sẻ: Được thông báo khám tuyển tôi đã chấp hành nghiêm và tham gia đầy đủ. Tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp mỗi công dân trưởng thành hơn, từ đó có thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước, Quân đội cũng bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với người thực hiện NVQS và gia đình như: bảo đảm về quyền lợi bảo hiểm y tế đối với thân nhân, có cơ hội tham gia học các lớp sĩ quan và các trường đào tạo nghề của quân đội, có cơ hội việc làm sau khi hoàn thành NVQS. Do đó, khi có lệnh gọi, tôi luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2023, thành phố Thái Bình dự kiến được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 175 công dân thực hiện NVQS và 22 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ban CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng khám sức khỏe NVQS, Công an thành phố tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi từ ngày 3 - 6/11/2022 theo đúng kế hoạch, chất lượng bước đầu đạt khá. Hội đồng NVQS thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị vận động, đôn đốc những công dân trong diện thực hiện NVQS đang vắng mặt tại địa phương khẩn trương về thực hiện khám tuyển tại các đợt khám bù, khám vét. Đồng thời, tiến hành các bước còn lại trong quy trình tuyển quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng giao quân năm 2023.

TRINH CƯỜNG



Thanh niên thành phố Thái Bình tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 theo đúng quy định.

NGUYỄN CƯỜNG

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Tỷ lệ nam giới nông thôn hút thuốc lá vẫn ở mức cao

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 25 căn bệnh nguy hiểm cho cả người hút và người hút thụ động. Thế nhưng, bỏ qua những khuyến cáo về tác hại của thuốc lá với sức khỏe, nhiều người, nhất là nam giới nông thôn vẫn hút thuốc lá như một thói quen khó bỏ.

Hút thuốc lá từ năm 1985, đến nay ông Đ.N.D, huyện Đông Hưng đã có gần 40 năm hút thuốc. Với ông, hút thuốc đã trở thành một thói quen. Ông Đ.N.D chia sẻ: Nông dân chúng tôi sau thời gian mùa vụ lại đi làm một số nghề như: chạy xe ôm, đi xây, phụ hồ... để có thêm thu nhập. Tôi cũng đã 10 năm chạy xe ôm. Mỗi khi ngồi chờ khách, buồn, không có việc gì làm nên tôi lại hút thuốc dù cũng biết việc hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Nhiều lần muốn từ bỏ, song ở nhà ngồi uống nước, đánh cờ, anh em, bạn bè mời hút thuốc từ chối. Tôi sẽ cố gắng bỏ thuốc lá trong

thời gian tới và tin rằng mình có thể làm được. Cũng như ông Đ.N.D, sau thời gian đi làm ruộng, lúc rảnh ông B.V.H (Vũ Thu) lại tìm đến thuốc lá để hút. Ông B.V.H chia sẻ: Tôi hút thuốc gần 30 năm nay. Mỗi ngày hút khoảng 10 điếu. Có thời điểm hút nhiều hơn. Do hút thuốc trong thời gian dài nên tôi hay bị ho. Muốn bỏ thuốc tôi đã thử nhiều cách, trong đó có ăn kẹo cai thuốc lá nhưng không thành công. Sau nhiều lần quyết tâm, đến nay tôi đã bỏ được thuốc lá. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng bỏ được thuốc lá hay không là ở chính mình, nếu quyết tâm cao

sẽ thành công. Sau khi bỏ hút thuốc lá, sức khỏe tôi cải thiện đáng kể, tăng cân, mọi người trong gia đình ai cũng phấn khởi. Thế nhưng, không phải ai cũng có quyết tâm cao từ bỏ thuốc lá như ông B.V.H. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2018, tỷ lệ nam nông dân hút thuốc là 61,7%. So với các nhóm khác như công nhân viên chức, người làm nghề tự do, học sinh, sinh viên, hưu trí... thì nhóm nam nông dân có tỷ lệ hút thuốc cao nhất. Hệ lụy của việc hút thuốc là do hút thuốc lá hay không là ở phương tiện truyền thông. Khi

hút thuốc lá, người hút không chỉ tổn hại về kinh tế còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Với các thành phần độc tính trong khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra 25 căn bệnh khác nhau như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, các bệnh về tim mạch... Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, nhiều bệnh nhân bị viêm, chít hẹp đường thở gây ra ho, khó thở đã phải nhập viện điều trị. Một trong những nguyên nhân gây bệnh là do hút thuốc lá. Ông Đỗ Huy Thường, xã Đông Hoàng (Tiên

Hải) chia sẻ: Bản thân tôi hút thuốc hàng chục năm. Sau khi thấy những tác hại của thuốc lá với sức khỏe và phải nhập viện điều trị bệnh phổi tôi đã quyết tâm bỏ. Bỏ được thuốc lá tôi thấy sức khỏe tốt hơn. Tôi mong mọi người hãy từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Già thành rề, được bày bán ở nhiều nơi, người dân có thể tìm mua thuốc lá dễ dàng. Cùng với đó, nhiều người hút thuốc nơi công cộng ít được nhắc nhở, xử phạt... Đây là những nguyên nhân khiến số người hút thuốc lá, trong đó có nam giới nông thôn vẫn ở mức cao. Làm thế nào để giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới nông thôn vẫn là bài toán khó từ nhiều năm nay. Đây là nhiệm vụ của ngành y tế, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, từ đó thay đổi hành vi hút thuốc nơi công cộng, tiến tới dần bỏ thuốc lá là việc cần tập trung thực hiện. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường công

tác kiểm tra, xử phạt tại nơi có quy định cấm hút thuốc. Giảm nguy cơ về bệnh tật, giảm chi phí kinh tế, tạo môi trường sống trong lành không khói thuốc... là những lợi ích từ việc bỏ hút thuốc lá mang lại. Nói không với thuốc lá ngay hôm nay để góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc bỏ hút thuốc lá sẽ không khó nếu có sự quyết tâm của mỗi người hút thuốc.

HOÀNG LÃNH

